

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาในฐานะประธานหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ได้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยประจำชาติไทยฯ

ทั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบทั้งสิ้น ๕ เรื่อง ได้แก่

๑. รายงานคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ชุดใหม่ จำนวน ๒๑ คน แทนชุดเดิมที่พ้นจากจากตำแหน่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ รายละเอียดตามรายงานคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย ตามแนบ

๒. ภูมิหลังและระบบการประชุมของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เป็นองค์กรที่สถาปนาเมื่อปี ๒๕๐๘ (ค.ศ. ๑๙๖๕) ปัจจุบันมีอายุ ๔๓ปี ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง APPU คือ ญี่ปุ่น ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ปัจจุบัน APPU มีสมาชิก ๒๑ ประเทศ แบ่งเป็น สมาชิกถาวร ๒๑ ประเทศ สมาชิกสมทบ ๒ ประเทศ และผู้สังเกตการณ์ ๑ ประเทศ กลไกการประชุมประกอบด้วย สมัชชาใหญ่มีการประชุมปีละครั้ง คณะมนตรีปีละครั้งก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ และสำนักงานเลขาธิการกลางตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีองค์กรย่อย คือ ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและแปซิฟิก (Asian – Pacific Cultural Center – APCC)

๓. ทิศทางปัจจุบันของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ วาระพิเศษ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือการปฏิรูปองค์กร APPU ได้ปรับปรุงการทำงานและความร่วมมือของสหภาพฯ ให้ดียิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีให้กระชับและฉับไว และมีการกำหนดหัวข้อการประชุมสมัชชาใหญ่ที่แน่ชัดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ญี่ปุ่นรับเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่ทุก ๒ ปี โดยให้ประเทศสมาชิกอื่น ๆ รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีที่หน่วยประจำชาติญี่ปุ่นว่างเว้น ทั้งนี้ รัฐสภาไทยได้ให้การสนับสนุนสหภาพฯ และมีบทบาทเชิงรุกมาโดยตลอด โดยพยายามผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ

๔. ทำทึของคณะกรรมการบริหารหน่วยฯ ในอดีตเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกมาแล้ว ๔ ครั้ง แต่เนื่องจากรัฐสภาไทยใช้นโยบายเงินเดียวตามกระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ไทยมีทำทึปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาตลอดนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒

ปี ๒๕๔๔ และ ปี ๒๕๔๗ แต่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลไทยยังไม่เคยแจ้งเหตุผลที่แท้จริงในการตอบปฏิเสธรับเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม APPU ทั้งนี้ การปฏิเสธของรัฐบาลไทยดำเนินการเป็นครั้ง ๆ ไปตามที่ถูกทาบถาม ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพฯ ในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ไม่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก แต่ปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ โดยให้เหตุผลว่าสภานิติบัญญัติของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มั่นคง

๕. ผลการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๘ ณ กรุงเมลเบิร์น สาธารณรัฐปาเลา ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๐ รัฐบาลไทยได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๘ โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ได้รับรองร่างข้อมติจำนวน ๖ ฉบับ ประกอบด้วยร่างข้อมติจาก หน่วยประจำชาติไทย จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ความร่วมมือในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ความร่วมมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การขจัดความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และร่วมข้อมติเสนอ โดยหน่วยประจำชาติปาเลา จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณนายคัทซึซึกุ เซกิชะ จากญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก และสนับสนุน โครงการไมโครนีสเซียซาเลนซ์เพื่อรับมือกับภาวะคุกคามทางธรรมชาติ และกำหนดจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ในครั้งต่อไป ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ในปี ๒๕๕๑ โดยมีหัวข้อการประชุม คือ พลังงานทดแทน ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งร่วมเสนอโดย ไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเครือจักรภพหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. การเลือกตั้งตำแหน่งเลขาธิการหน่วย เหนรัญญิกหน่วย ผู้สอบบัญชีหน่วย และตำแหน่งอื่น ๆ ในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก รายละเอียดตามรายนามคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยตามแนบ

๒. การประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๓ และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๙ ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อการประชุม คือ พลังงานทดแทน ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑๐ คน โดยมี พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย กำหนดเดินทางออกจากกรุงเทพฯฯ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และกลับถึงกรุงเทพฯฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑